

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาความเห็นจากสำนักต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีหนังสือลงนามโดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถึงประธาน SEANF เพื่อแจ้งความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

**๒. สรุปเหตุการณ์กลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free YOUTH) และกลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) นักรวมตัวจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่ต่างจังหวัด และสรุปรายงานการสังเกตการณ์การชุมนุมทางการเมือง**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปเหตุการณ์กลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free YOUTH) และกลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) นักรวมตัวจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่ต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าสังเกตการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนปลดแอก หรือ Free YOUTH และสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย การชุมนุมเริ่มเวลา ๑๕.๐๐ น. สภาพการชุมนุมโดยทั่วไปมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑,๐๐๐ คน มีการชูป้ายข้อความต่าง ๆ และมีการแจกแผ่นปลิว โปสเตอร์รูปภาพกรณีบุคคลสูญหาย ในช่วงเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. มีเหตุชายสองคนวิ่งเข้ามายังบริเวณพื้นที่ชุมนุมและพยายามจะพังเต็นท์ของทีมงาน ทำให้การไลฟ์เฟซบุ๊กของกลุ่มเยาวชนปลดแอกยุติลงชั่วคราว ต่อมา มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง และแกนนำประกาศยุติการชุมนุมเวลา ๐๐.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมการชุมนุมจึงเดินทางกลับ

**๓. กำหนดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ แบบทางไกล**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบกำหนดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ แบบทางไกล โดยจะประชุมในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยขอให้สมาชิก SEANF เสนอความเห็นต่อ Komnas HAM ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างกำหนดการและร่างระเบียบวาระ

การประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่า ร่างกำหนดการและร่างระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นหัวข้อการประชุมที่ต่อเนื่องจากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดให้มีคณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมจำนวน ๕ คน ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จำนวน ๒ คน

**๔. ข้อเสนอแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุมทางการเมือง**  
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุมทางการเมือง ตามความเห็นของที่ประชุม และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๕. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์**  
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปช.กสม. ย้ำเยาวชนสามารถใช้สิทธิชุมนุมได้โดยสงบ – เดินหน้าเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เผยแพร่เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. เผยผลการคัดเลือกเยาวชน ๗๐ ทีมทั่วประเทศ เพื่อผลิตนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนหัวข้อ ‘สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)’ หวังนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนชุมชนเคารพสิทธิฯ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้ว เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

๔. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประธาน กสม. แจงว่า กสม. ได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังปัญหาการชุมนุมทางการเมืองตลอดมาตั้งแต่ต้น - ขอให้ทุกฝ่ายเคารพสิทธิและชื่อเสียงของผู้อื่น